

Số: 216/BC-UBND

Ngọk Tụ, ngày 28 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Căn cứ Thông báo số 02/TB-TTHĐND, ngày 04/6/2024 của Thường trực HĐND xã Ngọk Tụ về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn an toàn xã hội. Chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã.

Chỉ đạo Công an xã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tham mưu Đảng ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã năm 2024¹. UBND xã ban hành Kế hoạch về đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024²; Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên địa bàn xã năm 2024; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-05-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác đảm bảo TTATGT trong tình hình mới”³,...

Chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là công tác kiểm tra cư trú; tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; xây dựng các kế hoạch đảm bảo ANTT-ATXH trong các ngày lễ lớn của đất nước, cũng như của địa phương.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm

Thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn quần chúng tham gia tố giác tội phạm bằng nhiều hình thức. Công an xã phối hợp công chức chuyên môn, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xã thường xuyên tuyên truyền, vận

¹ Nghị quyết số 55-NQ/ĐU, ngày 25-01-2024 của Đảng ủy xã Ngọk Tụ.

² Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 27/3/2024 của UBND xã.

³ Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 03/11/2023 của UBND xã.

động tại các buổi họp thôn, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mạnh dạn tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật; nâng cao nhận thức nhân dân, nhất là lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Từng bước làm chuyển biến, nâng cao nhận thức của người dân chấp hành nghiêm túc luật an toàn giao thông đường bộ như: khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, không chở số người quá theo quy định, người tham gia giao thông không được sử dụng các chất có cồn...

Trong 06 tháng đầu năm đã tổ chức phát động phong trào toàn toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 03 đợt tại thôn Đăk Tông, thôn Đăk No, và tại Hội trường UBND xã với khoảng 240 người tham gia. Nội dung phát động chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đồng thời tuyên truyền pháp luật: Luật quản lý sử dụng pháo, Luật giao thông đường bộ, hướng dẫn người dân đăng ký và sử dụng tài khoản định danh điện tử, ... Lồng ghép tuyên truyền pháp luật được 06 đợt với khoảng 540 người tham gia.

3. Công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; công tác điều tra xử lý tội phạm; công tác xử lý vi phạm hành chính

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, Công an xã rà soát, lập danh sách những trường hợp thanh thiếu niên vi phạm vi phạm pháp luật trên địa bàn xã để quản lý, giáo dục, tổ chức gọi hỏi, răn đe giáo dục, viết cam kết không vi phạm pháp luật. Đã tiến hành gọi hỏi, răn đe cho viết cam kết không vi phạm pháp luật 22 trường hợp thanh thiếu niên.

Trong 06 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn xã không xảy ra các vi phạm liên quan đến ANTT, không có tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến người dân.

4. Công tác quản lý đối tượng ở cơ sở

Hiện nay Công an xã đang quản lý 01⁴ đối tượng tù tha về tái hòa nhập cộng đồng. Qua công tác nắm tình hình, động viên, giúp đỡ đối tượng ổn định cuộc sống, chưa phát hiện biểu hiện tái phạm.

II. CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO

Công tác tiếp công dân được thực hiện thường xuyên nhằm tháo gỡ những vướng mắc và giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân. Trong 06 tháng đầu năm không có khiếu nại tố cáo của người dân trên địa bàn xã.

III. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ chiến sỹ trong đơn vị khi thi hành nhiệm vụ, kiên quyết phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Quán triệt đến toàn thể CBCS thực hành lối sống giản dị, tiết kiệm. Trong 06 tháng đầu năm không xảy ra vi phạm tại đơn vị.

⁴ A Chương, sinh năm: 1984, nơi cư trú: Thôn Đăk Nu, Ngọc Tụ, Đăk Tô, Kon Tum.

IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 15/CTr-BCA, ngày 25/10/2021 của Bộ Công an về Chương trình tổng thể cải hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong CAND; Kế hoạch số 76-KH/BCĐ, ngày 22/10/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng và triển khai Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" trong CAND; tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT tại bộ phận một cửa UBND xã và tại Công an xã.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo của lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo quyết liệt của UBND xã, sự nỗ lực của các bộ phận, các đơn vị, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã, trong đó lực lượng Công an xã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động trong việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đạt hiệu quả, qua đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm.

2. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm: Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nhất là luật an toàn giao thông đường bộ cho người dân chưa thật sự đi vào chiều sâu, chưa có phương pháp, biện pháp hữu hiệu làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

3. Nguyên nhân

Các nội dung tuyên truyền còn chung chung, chưa cụ thể, phù hợp với đối tượng cần tuyên truyền. Trong công tác phối hợp với các đoàn thể chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, vận động.

Ý thức, trình độ của người dân còn hạn chế, chưa chú trọng, quan tâm, giáo dục con em trong gia đình. Thường xuyên sử dụng rượu bia và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

1. Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trong quần chúng nhân dân, quán triệt, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền quản lý nhà nước về các chính sách dân tộc và tôn giáo, kiên quyết đấu tranh chống các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để tuyên truyền, kích động, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, pháp huy vai trò của các già làng, trưởng thôn ở khu dân cư, người có uy tín trong việc vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đúng pháp luật. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, gắn với phát triển kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn xã hội, tăng cường quản lý cư trú. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, quản lý, giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng, nhằm hạn chế tái phạm, phát sinh vi phạm pháp luật.

3. Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch.

4. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới.

5. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; thường xuyên triển khai các đợt cao điểm, tuyên truyền xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, để hạn chế giảm tai nạn giao thông.

6. Chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh, đúng quy định của Pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, của UBND xã Ngọc Tú./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Công an huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c);
- Thường trực HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- Tổ DB HĐND huyện ứng cử trên địa bàn xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP, VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đạm Ngọc Thuận